



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 17 ธันวาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25267

Col.Inch: 35.75 Ad Value: 78,650

หัวข้อข่าว: เต็งฟ้าผ่า4เสื้อสน.บางพลัด

หน้า: 1(ล่างขวา), 13

PRValue (x3): 235,950

ศิลปิน: สีสี่

# เต็งฟ้าผ่า4เสื้อสน.บางพลัด

## เช่นร้านดัง ถูกบุกจับ ยาเกลือ

เต็งฟ้าผ่า 4 เสื้อ สน.

บางพลัด ♦ อ่านต่อหน้า 13

### เต็งฟ้าผ่า □ ต่อจากหน้า 1

เช่นร้านขนมไม้ “รอง ผกก.ป.-รอง ผกก. สส.-สวป.-สว.สส.” ดบยูงใน สปก.บก.น.7 ส่วน ผกก.รอดหวูดหวัดอยู่ช่วงระหว่างลา หลัง ถูกหน่วยอู่หมอกเข้าจับกุม เจอยาเสพติดเคลื่อน ร้าน ขณะที่ผู้บังคับบัญชาอรอุณ เจอหางเลข ด้วยหรือไม่ “รองโฆษกตร.” ชี้ พื้นที่ใดปล่อย ปล่อยให้ต้องรับผิดชอบ

จากกรณีตำรวจสนธิกำลังทหาร ฝ่าย ปกครอง, ป.ป.ส., เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค, เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน, เจ้าหน้าที่กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมสรรพสามิต เข้าตรวจค้นสถานบริการ “ขอนแก่น” เลขที่ 275-277 ในอาคารชั้นพลาซ่า ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่ 15 ธ.ค. ที่ ผ่านมา พบนักท่องเที่ยวหญิง 174 คน และ ยาเสพติดเคลื่อนบนพื้น นอกจากนี้จากการ ตรวจปัสสาวะมีสิ่งม่วงอีก 6 คน ตามที่เสนอข่าว

ให้ทราบนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.ต. บุญญฤทธิ์ รอดมา ผกก.น.7 มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และมีคำสั่งให้ 1. พ.ต.ต.ดร.ปริษา สาวม่วง รอง ผกก.ป.สน. บางพลัด 2. พ.ต.ท.สามารถ พันธุ์ล้วน รอง ผกก.สส. 3. พ.ต.ท.วิชัย อมรไธรกพ. 4. พ.ต.ท.ไพสิทธ์ นครอรุณรัตน์ สว.สส. ไปช่วยราชการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 (สปก.บก.น.7) เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ส่วน ผกก.สน.บางพลัด อยู่ช่วงระหว่างลาพัก แดงตั้งให้ รอง ผกก.ป. รักษาราชการแทน ผกก. ส่วนเจ้าของสถานบริการ จะแจ้งขอหา เปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด, จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่ กฎหมายกำหนด, ยินยอมหรือปล่อยปละ ละเลย ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน สถานบริการ, ไม่จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน ก่อนเข้าทำงานในสถานบริการ, ไม่ตรวจสอบ บัตรประจำตัวของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รองโฆษก ตร. กล่าวอีกว่า โดยก่อน หน้านี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กำชับทุกพื้นที่มาโดยตลอด ในการป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการปล่อยปละละเลย อดาย มุข บ่อนการพนัน สถานบริการ ยาเสพติด หรือ การค้ำมุนุชย์เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ หากมีหน่วย งานอื่นเข้าจับกุม หน่วยพื้นที่ต้องรับผิดชอบ

จะพิจารณาข้อบกพร่องกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง ทุกนาย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบทุกระดับชั้น ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2558 เรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ที่ปล่อยปละละเลยให้มี อดายมุขต่าง ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่

พ.ต.อ.กฤษณะ ระบุต่อว่า ทั้งนี้คงต้อง รอการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เสร็จสิ้นเสียก่อน ว่าตำรวจท้องที่เกิดเหตุ ได้ ปล่อยปละละเลยหรือไม่ เพื่อให้ความเป็น ธรรมกับทุกฝ่าย หากประชาชนพบเห็นพื้นที่ใด มีการปล่อยปละละเลยให้มีอบายมุข การพนัน ยาเสพติด การค้ำมุนุชย์ และสถานบริการผิด กฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่ สปก.ตร. หมายเลข 1599 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับ พ.ต.อ.วิรัชศักดิ์ กลับเกิด ผกก.สน.บางพลัด ได้ ลาพักราชการตั้งแต่วันที่ 14-17 ธ.ค.เลขทำให้ รอดไปอย่างหวุดหวิด.